

KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 174 ปีที่ 5 ประจำวันที่ 6 - 13 ก.ค. 2558

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปี
การศึกษา 2558 โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 รับสมัคร ณ ชั้น 1 อาคาร 14

วันที่ 20 - 25 ก.ค. 2558 รับสมัคร ณ ศูนย์ศึกษากาพัฒนาครู
ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

**ในเวลาราชการ*

คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้อง มีหนังสืออนุญาตให้
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ออก
ก่อน 19 มี.ค. 2558) มีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
สอน จนถึงวันสมัคร ให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และแจ้งรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์
จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรโดยแจ้งไปที่ครุสภา

หลักฐานประกอบการสมัคร

- รูปถ่าย 1*1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติการสอนของโรงเรียน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากครุสภา จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนารายชื่อทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

ค่าสมัครจำนวน 300 บาท หากต้องการสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทร 055-706555 ต่อ 2000



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธีญญะวัน



“การทำผลงาน ทางวิชาการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลงานทางวิชาการ” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิสิฐ ธีญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมที่ปิ่นกรรศรีมโหสถ

การจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานฯ ได้
เล็งเห็นว่าตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาประการหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยฯ
จะต้องเร่งพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร เพื่อให้คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อันประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพริก ,ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี ,
ศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ รัชคิมันต์ , ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ,
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ
เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้





การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL.

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาคู คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL. (Brain Based Learning)” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย สังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ตาก สุโขทัย ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 2558 ณ อาคารที่ปึงกรรรมิโชติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่มีภารกิจหลักคือ ผลิตพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา



สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญบุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. 2558 ณ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม คือ โปรแกรม Adobe Photo Shop , Adobe Premiere Pro ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่เบอร์ 055-706555 ต่อ 4110



ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รัชชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปจรรย์ ผลประเสริฐอาจารย์ธัญรัตน์ บุญปัน อาจารย์บุญล้อม ดั่งวิเศษ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ม่วง นางสาววรรณภา รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



แห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วัดวังยาง ในวันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร 055706555 ต่อ 1601 (วันและเวลาราชการ)



อบรม ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญบุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯทุกท่านและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม อบรม ภาษาจีน และภาษาเกาหลี โดยรับเพียง 30 ท่านต่อ หลักสูตร สมัครออนไลน์ได้ที่ www.kpru.ac.th

ภาษาจีน : อบรมระหว่างวันที่ 13-27 ก.ค. 2558 เวลา 17.00-20.00 น. ชั้น 6

ภาษาเกาหลี : อบรมระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 7 ส.ค. 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. ชั้น 8

อบรม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา โทร 094-6361141

